



Dasal para sa Matigas na Ulo ng Anak

Nakakawalang-gana ang anak na matigas ang ulo. Gusto mong turuan siya sa mabuting landas pero talagang ayaw niya sumunod sa yo. Maaaring nagkasala sa kanya ang asawa mo kaya ganyan siya o napabayaang niyo, pero kahit ano pa man ang dahilan - gusto mo sanang baguhin ang pagsasamahan niyo ngayon. Magpasalamat tayo kasi may pag-asa pa dahil nga sa panalangin.

Sa Diyos pa din tayo hihiling ng tulong pero para mas epektibo ang dasal natin ay hihingi tayo ng tulong ni Mama Mary or di kaya sa Sagrado de Pamilya or Holy Family. Ito ang gagawin mo. Magdasal ka sa umaga at sa gabi gamit nga din ang Gabay sa Pagdasal na 3 Ama Namin, 3 Aba Ginoong Maria, 3 Luwalhati. Magsindi ka ng puting kandila. Mas maganda ay may imahe ka nga ng buong Sagrado de Pamilya sa altar mo.

Ito ang dasal mo:

“Diyos Ama, maraming salamat sa pagiging mabuting Ama. Naghihingi ako ng tulong sa kay Mama Mary at sa Sagrado de Pamilya para mabigyan ng enerhiya ng pagmamahal ang relasyon ko sa aking anak. Palambutin niyo po ang puso niya, bigyan kaliwanagan ang kanyang pag-iisip at pag-unawa ang kanyang mata na nakatingin sa akin.

Sana matutunan niya ang pagiging mabuting anak katulad ni HesuKristo na bumaba rito para i-alay ang kanyang sarili para sa aming lahat bilang masunuring anak sa yo. Nawa makita niya ang kabutihang-loob na gusto lang namin para sa kanya at sumunod siya sa mga utos naming makakabuti sa kanya.

Tanggalin ang mga negatibong enerhiya na nasa katawan niya na patungo sa akin. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa nakaraan kong mga buhay at sa buhay na ito kaya umani ako ng ganitong pagdurusa sa buhay na ito. Nawa maayos ko din ang mga mali ko sa anak ko at maayos ang aming relasyon.

Nawa ay ang pagmamahal ni Mama Mary para kay Papa Jesus o ng Sagrado de Pamilya or Holy Family ay sumaamin nawa ng aking pamilya para maging maayos na ang pakikitungo naming lahat sa isa't isa. Amen Jesus.”

Hipan ang kandila at gawin ito paulit-ulit. Palitan ang kandila kung maubos. Patuloy mo gawin ito para dahan-dahan mabago ang anak mo. Gawin mo din ang mga obligasyon mo bilang magulang sa anak mo. Iwasan lang ang magalit at umiwas lang kung hindi mapigilan magalit.

Kung gusto mo ng Mas Malakas:



Kung gusto mong mas malakas ang panalangin na ito, may option kang magparitual sa amin.

Mag-aalay tayo ng mga pagkain at mas malakas na dasal para mas mabilis at malakas ang pagpaamo sa manugang mo.

Ito ay gagawin natin para patindihin lalo ang epekto ng dasal na ito.

May bayad po ang ritual natin katumbas sa kung gaano kalakas ang kapangyarihan na gustong gawin at gaano kalala din ang kaso ng tao. Ang rituals ay nagsisimula sa 13k pesos.

Para sa mas maraming detalye tungkol sa Ritual na Pampaamo sa Anak na Matigas ang Ulo, pm ka po sa Facebook page namin dito:

<https://m.me/siqhealers>

Or email kami sa support@siqhealers.com

Salamat po at God bless!